

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN GIANG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 729/UBND-NN&PTNT

Văn Giang, ngày 14 tháng 12 năm 2018

Về việc đăng toàn văn dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Văn Giang trên trang thông tin điện tử và công bố trên Đài Truyền thanh cấp huyện, xã

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Đài Truyền thanh huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện NTM và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM;

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Công văn số 21/UBND-NN&PTNT ngày 10/01/2018 của UBND huyện Văn Giang về việc đăng ký “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018;

Căn cứ Báo cáo dự thảo kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã được các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện và thành viên UBND huyện tham gia góp ý và xin ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện.

Để hoàn thiện hồ sơ gửi UBND tỉnh, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh thẩm tra đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện nội dung sau:

1. Các cơ quan, đơn vị liên quan

Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp Văn phòng HĐND và UBND, Đài Truyền thanh huyện đăng toàn văn dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Văn Giang trên trang thông tin điện tử <http://vangiang.hungyen.gov.vn/> và công bố trên Đài Truyền thanh cấp huyện, xã.



2. UBND các xã, thị trấn

Chủ động, chỉ đạo Đài Truyền thanh xã tiếp âm, tiếp sóng Đài Truyền thanh huyện công bố rộng rãi dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Văn Giang để lấy ý kiến các đơn vị, tổ chức và nhân dân trên địa bàn.

* Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 14/12/2018 đến ngày 30/12/2018.

Mọi ý kiến tham gia đóng góp, phản ánh, kiến nghị trực tiếp hoặc gửi văn bản góp ý qua đường bưu điện về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện) trước ngày 31/12/2018.

Đề nghị cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện nội dung công văn. / *LS*

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu: VP, NN&PTNT. *LS*



CHỦ TỊCH
CHU QUỐC HIỆU





Văn Giang, ngày tháng năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2018 của huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

I. Đặc điểm tình hình chung

1. Tóm tắt về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của huyện

Văn Giang là huyện nằm ở phía Tây bắc của tỉnh Hưng Yên, bên bờ tả ngạn sông Hồng, cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội. Phía Nam giáp huyện Khoái Châu, phía Đông Nam giáp huyện Yên Mỹ và huyện Văn Lâm của Hưng Yên. Phía Bắc và Tây Bắc giáp huyện Gia Lâm, phía Tây giáp huyện Thanh Trì và phía Tây Nam giáp huyện Thường Tín của thành phố Hà Nội. Văn Giang được tái lập vào ngày 01/9/1999 theo Nghị định số 60/NĐ-CP của Chính phủ, hiện tại có 11 đơn vị hành chính, gồm 10 xã và 1 thị trấn với tổng diện tích 71,84 km², dân số trên 104 nghìn người, mật độ dân số 1.450 người/km². Văn Giang là vùng đất văn hiến, cách mạng, có truyền thống văn hóa lâu đời với nhiều phong tục, tập quán đẹp mang đậm nét văn hóa Việt, nhất là những giá trị đạo đức và thuần phong mỹ tục trong sinh hoạt cộng đồng, làng xóm.

Nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, ven sông Hồng, chịu ảnh hưởng của 18 năm liền vỡ đê thời Tự Đức nên độ cao đất đai trong huyện không đồng đều, có sự hình thành các dải cao thấp khác nhau theo dạng hình sóng. Tuy nhiên, đất đai khá màu mỡ. Trên địa bàn huyện có sông Hồng, sông Bắc Hưng Hải và các sông nhỏ như: Ngưu Giang, Đồng Quê, Tam Bá Hiến chảy qua, tài nguyên nước khá dồi dào rất thuận lợi cho việc cung cấp nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân toàn huyện.

Với lợi thế nằm trong vùng trọng điểm kinh tế Bắc bộ, cùng hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy khá thuận lợi, phát huy những tiềm năng sẵn có, kể từ sau khi tái lập đến nay, Văn Giang đã có những bước tiến vượt bậc, những đột phá quan trọng, tạo ra sự chuyển biến tích cực trên các mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Kinh tế tăng trưởng nhanh, toàn diện và tương đối vững chắc, tốc độ tăng trưởng bình quân trên 16%/năm; các nguồn lực được phát huy, cơ cấu kinh tế “nông nghiệp - công nghiệp, xây dựng - thương mại dịch vụ” chuyển dịch đúng định hướng.

Ngành sản xuất nông nghiệp Văn Giang phát triển khá toàn diện, cơ cấu nông nghiệp chuyển đổi mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa. Trên địa bàn huyện đã hình thành những vùng chuyên canh nông nghiệp, trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả có thương hiệu, chất lượng cao.

Sản xuất công nghiệp và tiêu thụ công nghiệp trên địa bàn huyện phát triển mạnh mẽ, hiện đã hình thành 2 cụm công nghiệp là cụm công nghiệp Vĩnh Khúc và cụm công nghiệp Tân Tiến.

Thương mại, dịch vụ phát triển mạnh. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển đều tăng nhanh. Hệ thống chợ đầu mối và các chợ dân sinh hoạt động đa dạng, phong phú. Viễn thông, Internet phát triển nhanh chóng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp. Việc hình thành khu đô thị, dịch vụ, thương mại Văn Giang (Ecopark) đã mang lại cho Văn Giang một diện mạo mới.

Kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội của huyện ngày càng được hoàn thiện. Đến nay, trụ sở làm việc của các cơ quan huyện và các xã, thị trấn đã được đầu tư xây dựng; hầu hết các trục đường giao thông tuyến huyện và tuyến xã đã được rải nhựa hoặc bê tông hóa; cơ bản đường liên thôn, đường xóm đã được cứng hóa. Các công trình phúc lợi được hình thành và ngày càng phát triển phục vụ tốt cho đời sống nhân dân trên địa bàn và thu hút đầu tư phát triển.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm, triển khai có hiệu quả, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Mạng lưới trường, lớp học đã phát triển mạnh, trường lớp khang trang, sạch đẹp, toàn huyện có 30 trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Hoạt động văn hóa thông tin, thể dục, thể thao được tích cực triển khai bằng nhiều loại hình phong phú, ngày càng nâng cao về chất lượng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mang lại hiệu quả thiết thực.

Hệ thống mạng lưới trạm y tế xã đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trung tâm Y tế huyện ngày càng được củng cố về cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị, đội ngũ y bác sỹ và chất lượng khám chữa bệnh; hệ thống y tế xã được quan tâm đầu tư, năng lực khám chữa bệnh được nâng cao. Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản được duy trì và đẩy mạnh.

Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, công tác xóa đói giảm nghèo luôn được quan tâm thực hiện, kết hợp chặt chẽ giữa an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Công tác quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường, Đảng bộ, chính quyền luôn quan tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, nhất là “thế trận lòng dân”, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, từng bước chính quy, hiện đại, đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “bạo loạn, lật đổ” và các hoạt động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiện đại hóa công sở, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành; mở rộng và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa”, đảm bảo công khai minh bạch.

2. Thuận lợi

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, huyện Văn Giang luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện của Trung ương, tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, cụ thể, sâu sát của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Hưng Yên, cán bộ và nhân dân huyện Văn Giang đã tin tưởng và nỗ lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra. Với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh, của huyện khuyến khích phát triển sản xuất lúa chất lượng cao, vùng sản xuất tập trung, hỗ trợ sản xuất cây vụ đông, chỉnh trang đồng ruộng, làm thủy lợi nội đồng, cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, đường trục chính ra đồng, thu gom xử lý rác thải, chất thải; hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác; chính sách ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, cơ chế về đấu giá quyền sử dụng đất cho các xã, huyện và nhiều cơ chế, chính sách thuận lợi khác đã tạo động lực và là nguồn lực to lớn khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân huyện Văn Giang triển khai, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng xã, huyện đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2011-2018.

Sau 7 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới điều kiện sống cả về vật chất và tinh thần của khu vực nông thôn được nâng cao rõ rệt, với xuất phát điểm khá thấp (năm 2011 số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã trong toàn huyện là 6,8 tiêu chí). Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn từ 23,0 triệu đồng (năm 2011) tăng lên khoảng 50 triệu đồng (năm 2018). Hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư xây dựng; mạng lưới chợ nông thôn được nâng cấp, xây mới; sự nghiệp văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục đào tạo được quan tâm đặc biệt; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học trung học phổ thông, bổ túc, học nghề đạt 98%; Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng xã văn hóa được triển khai tích cực; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ và nhân dân được quan tâm; lao động và việc làm được quan tâm chỉ đạo; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định; Hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hệ thống quản lý, thực hiện Chương trình từ cấp huyện đến cơ sở đã được thành lập, kiện toàn, đi vào hoạt động hiệu quả. Các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình được ban hành đầy đủ, kịp thời; các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh thông qua cơ chế hỗ trợ được triển khai kịp thời; các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được chú ý nhân rộng. Người dân đã áp dụng khá tốt tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn bước đầu

có hiệu quả. Qua đó đã góp phần từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao chất lượng - hiệu quả sản xuất, nhất là các sản phẩm thế mạnh của huyện như: trồng cây ăn quả, hoa và cây cảnh, chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển góp phần nâng cao thu nhập của người dân, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện; bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét, khang trang, sạch đẹp hơn; 100% số xã đã được quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch NTM.

Là huyện có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, truyền thống cách mạng anh hùng; Nhân dân trong huyện có tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, nhạy bén, năng động trong kinh doanh. Có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, làng nghề truyền thống, kinh tế tư nhân, hộ cá thể phát triển là nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trên địa bàn huyện tập trung khu công nghiệp (KCN) như: KCN Vĩnh Khúc, KCN Tân Tiến thu hút nhiều lao động. Hệ thống cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, thủy lợi... được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu sản xuất và phát triển KT-XH. Nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn được quan tâm đầu tư, phát triển, sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM, sản xuất hàng hóa tập trung, hiệu quả cao.

3. Khó khăn

- Quá trình đô thị hóa trên địa bàn diễn ra nhanh tạo ra nhiều thuận lợi nhưng cũng để lại những khó khăn cho Huyện trong các lĩnh vực như: vấn đề ô nhiễm môi trường, cải tạo, nâng cấp hạ tầng nông thôn, tiêu thoát nước trong khu dân cư; vấn đề giải quyết việc làm cho lao động sau thu hồi đất và đào tạo nghề cho lao động nông thôn... Đặc biệt là ô nhiễm môi trường trong khu công nghiệp, các làng nghề nông thôn có chiều hướng gia tăng. Một số điểm xử lý rác thải có biểu hiện quá tải.

- Nguồn ngân sách giao dự toán hàng năm đầu tư cho Chương trình xây dựng nông thôn mới chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của địa phương. Nguồn thu ngân sách Huyện có thời điểm gặp khó khăn, do đó ảnh hưởng đến nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới.

- Ngành nông nghiệp chịu ảnh hưởng rất lớn của các yếu tố thời tiết, khí hậu và thị trường. Chăn nuôi gia súc, gia cầm đang khôi phục và dần ổn định. Tình hình dịch bệnh, sự biến đổi khí hậu, thiên tai, bão úng khó lường ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tác động không nhỏ đến sự phát triển KT-XH của huyện.

II. Căn cứ triển khai thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới

Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ngày 05/8/2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 5/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị tỉnh thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2018;

Thông tư số 35/2016/TT-BNN ngày 26/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020;

Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020;

Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 27/6/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XXVIII về Chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giá trị gia tăng cao, bền vững gắn với xây dựng NTM tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030;

Kết luận số 04-KL/TU ngày 11/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án xây dựng NTM tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020;

Quyết định số 3202/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành một số quy định và hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020;

Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định về chấm điểm xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2018-2020;

Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020;

Các Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên công nhận 10 xã huyện Văn Giang đạt chuẩn NTM gồm: Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 28/01/2015; Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 09/3/2016; Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 09/01/2017; Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 18/6/2017; Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 10/11/2017; Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 15/12/2017; Quyết định số 2947/QĐ-UBND ngày 14/12/2018.

Thông báo số 371-TB/HU ngày 08/8/2018 của Huyện ủy: Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ HU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để sớm được công nhận huyện nông thôn mới.

Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 01/06/2018 của UBND huyện về việc đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Giang giai đoạn 2018-2020.

Và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM của Chính phủ, các Bộ ngành, UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành.

III. Kết quả chỉ đạo, thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

1.1. Bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, giúp việc các cấp được quan tâm thành lập, củng cố và kiện toàn theo quy định

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 29/10/2010 của Tỉnh ủy Hưng Yên về Chương trình xây dựng NTM tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020, định hướng 2030; Ban chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết số 14-NQ/HU ngày 12/12/2011 về Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Văn Giang giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030; UBND huyện đã xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Văn Giang giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030;

Tại Quyết định số 2910/QĐ-UBND ngày 9/6/2011 của UBND huyện về việc thành lập BCD huyện Văn Giang về Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2011-2020 do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban chỉ đạo, các thành viên là lãnh đạo các phòng, ngành, đoàn thể có liên quan của huyện. Trưởng ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của BCD và phân công nhiệm vụ. Đồng thời, huyện quan tâm, chỉ đạo thành lập, phân công nhiệm vụ hoạt động Văn phòng điều phối NTM huyện; Thành lập, kiện toàn thường trực BCD huyện Văn Giang về Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2011-2020 và Tổ chuyên môn giúp việc Ban chỉ đạo huyện.